



สมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์

## 'BIZ'เดินสายโรดโชว์ฉลุย เคาะราคาไอพีโอ14ก.ค.นี้

**พื้นที่** - "บิสซิเนสอะไลแมนท์" ปลื้มผล  
โรดโชว์ 11 จังหวัด นักลงทุนตอบรับล้นหลาม  
เตรียมเซ็นอันเดอร์ไรต์ พร้อมเคาะราคา  
IPO วันที่ 14 กรกฎาคมนี้ คาดเข้าเทรดใน  
ตลาดหลักทรัพย์ mai ภายในไตรมาส 3/2559  
ระดมเงินระดมทุนไปเป็นเงินทุนหมุนเวียน ชู

จุดเด่นเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีรักษา มี  
มาร์เก็ตแชร์สูงถึง 65%  
นายสมพงษ์ ชื่นกิติญาณนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิสซิเนสอะไลแมนท์ จำกัด (มหาชน) หรือ BIZ ซึ่งเป็นผู้นำในการเป็น  
ตัวแทนนำเข้า **→ ยับตอกบัก30**

### BIZ

(ต่อจากหน้า 31)

จำหน่าย ติดตั้ง และการให้บริการดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือแพทย์ โดยเน้นในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีรังสีรักษาเป็นหลัก เปิดเผยว่า จากการนำเสนอข้อมูล (โรดโชว์) ให้แก่นักลงทุนทั่วประเทศ ทั้งสิ้น 11 จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี, นครราชสีมา, ราชบุรี, ขอนแก่น, เชียงใหม่, พิษณุโลก, นครสวรรค์, สุราษฎร์ธานี, ภูเก็ต, สงขลา และกรุงเทพมหานคร ในช่วงที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ซึ่งสะท้อนว่านักลงทุนให้ความสนใจในธุรกิจของบริษัท อีกทั้งเชื่อมั่นในปัจจัยพื้นฐานของธุรกิจและมองเห็นถึงศักยภาพที่จะเติบโตได้อย่างแข็งแกร่งในอนาคต จากแนวโน้มความต้องการเครื่องมือรังสียังมีอยู่มาก ทำให้มั่นใจว่าในช่วงที่เปิดให้จองซื้อหุ้นไอพีโอจะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนเช่นกัน

สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนบริษัท จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนเพื่อรองรับการขยายระยะเวลาในการชำระเงินจากลูกค้า

#### ● โชว์ผลงานปีนี้ทะลุ 310 ล.

ด้านผลประกอบการปีนี้คาดว่าจะมากกว่าปีที่ 310.54 ล้านบาท ซึ่งจะมาจากการรับรู้รายได้ที่มีอยู่ 640.60 ล้านบาท แบ่งเป็นงานจ้างปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องวางแผนการรักษาและระบบเครือข่าย โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี มูลค่า 19.95 ล้านบาท เครื่องเร่งอนุภาค บจก.ศูนย์วิจัยและรักษามะเร็งกรุงเทพ 54.20 ล้านบาท เครื่องฉายรังสีอัตรารับปริมาณรังสีสูงแบบพิเศษ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี 154 ล้านบาท เครื่องเร่งอนุภาค โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี 116.50 ล้านบาท เครื่องฉายรังสี เครื่องจำลองการฉายรังสีและเครื่องวางแผนการรักษา โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

รักษ์ 77.50 ล้านบาท และเครื่องเร่งอนุภาค คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 218.45 ล้านบาท

"ลูกค้าของเราส่วนมากเป็นกลุ่มโรงพยาบาลภาครัฐ ซึ่งส่วนมากจะส่งผลิตภัณฑ์ในช่วงไตรมาส 4 เช่น ปีที่ผ่านมา ลูกค้าเราก็อำที่เช่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์, คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล เป็นต้น ปัจจุบันนั้นลูกค้าผู้ป่วยมะเร็งในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่มาก ส่งผลให้บริษัทเล็งเห็นถึงความต้องการดังกล่าว และ BIZ ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านรังสีรักษาทำให้มั่นใจว่าพื้นฐานของบริษัทแข็งแกร่ง" นายสมพงษ์กล่าว

#### ● เข้าเทรดไตรมาส 3 นี้

นายวิชา โทมานะ กรรมการผู้จัดการ สายงานพาณิชย์บริษัท บริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ในฐานะแกนนำในการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุน เปิดเผยว่า เตรียมเซ็นสัญญาแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญ (อันเดอร์ไรต์) พร้อมกำหนดราคา ขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไป (IPO) ได้ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 และคาดว่าจะเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ได้ในไตรมาส

3/2559 นี้ โดยจะขายหุ้นไอพีโอ จำนวน 100 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ผลจากการโรดโชว์ที่ผ่านมา ทำให้มั่นใจว่า BIZ จะได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างดี ด้วยจุดแข็งที่มีความเชี่ยวชาญในอุปกรณ์การแพทย์เฉพาะทาง มีประสบการณ์ยาวนานและได้รับความไว้วางใจจากลูกค้ามาโดยตลอด ซึ่งปัจจุบันเป็นที่รู้จักอย่างดีในฐานะผู้นำทางด้านเครื่องมือแพทย์ด้านรังสีรักษา เพื่อบำบัดรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็ง ให้แก่โรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศเพิ่มมากขึ้น แต่เครื่องมือในการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูงยังขาดแคลนอยู่อีกมาก ส่งผลให้ความต้องการเครื่องมือดังกล่าวอยู่ในระดับสูง

ด้านนายเสกสรรค์ ธโนปจัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปรแมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินของ บริษัท บิสซิเนส อะไลแมนท์ จำกัด(มหาชน) หรือ BIZ เปิดเผยว่า BIZ ถือเป็นอีกบริษัท หนึ่งที่มีความน่าสนใจในการลงทุนอย่างมาก ด้วยจุดเด่นคือตัวผลิตภัณฑ์ (ชุดเครื่องมือฉายรังสีและเครื่องมืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ชุดระบบคอมพิวเตอร์วางแผนรักษา เป็นต้น) ซึ่งมีส่วนแบ่งทางการตลาดหรือมาร์เก็ตแชร์สูงถึง 65% ของอุตสาหกรรมจากผู้ประกอบการ 2 รายในประเทศไทย